

Tin Vatican

ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN MỘT NHÓM AN NHÂN CỦA TÒA THÁNH LÀ NGƯỜI VIỆT TẠI MỸ

Sáng ngày 19 tháng 12 năm 2024, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến, cảm ơn và khích lệ một nhóm 50 tín hữu người Việt tại Mỹ, ân nhân của Hội Giáo hoàng Truyền giáo.

Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh cha nói: “Anh chị em thân mến, tôi vui mừng tiếp đón anh chị em trong cuộc hành hương tại Roma, diễn ra vài ngày trước khi mở Cửa Thánh, đánh dấu khởi đầu Năm Thánh. Tôi cầu mong rằng thời điểm này giúp tất cả các tín hữu sống một cuộc gặp gỡ chân thực và đích thân với Chúa Giêsu Kitô, Đấng mà chúng ta luôn luôn phải loan báo ở mọi nơi và cho tất cả mọi người, như niềm hy vọng của chúng ta. Sự dẫn thân của anh chị em trong việc hỗ trợ các hoạt động truyền giáo và bác ái của Giáo hội hoàn vũ là một biểu hiện cụ thể về việc loan báo này và sẽ góp phần mang hy vọng nảy sinh từ Tin mừng cho nhiều anh chị em chúng ta, ở các nơi trên thế giới.”

Đức Thánh cha cũng nhận xét rằng: “Một nét nổi bật của nhiều tín hữu Công giáo di cư từ Việt Nam sang Mỹ, là đức tin vững mạnh mà họ mang theo mình. Tôi chắc chắn rằng đức tin ấy soi sáng ước muốn của anh chị em, giúp đỡ các cộng đoàn Kitô ở những nơi ở xa cộng đoàn của anh chị em.”



Tin Vatican

VATICAN MỞ ÁN PHONG CHÂN PHƯỚC CHO VUA BAUDOIN CỦA NƯỚC BỈ

Vào ngày 21 tháng 12 vừa qua, Vatican đã công bố thành lập một ủy ban để điều tra cho việc phong chân phước cho Vua Baudouin là người trị vì nước Bỉ từ năm 1951 cho đến khi qua đời vào năm 1993.

Trong chuyến thăm Bỉ vào tháng 9 năm 2024, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã ca ngợi Vua Baudouin vì lập trường ủng hộ sự sống mạnh mẽ của nhà vua, và ngài đề nghị xem xét

lập án phong chân phước cho quốc vương Bỉ. Vua Baudouin đã thoái vị trong vòng một ngày vào năm 1990 thay vì chính thức chấp thuận luật cho phép phá thai. Tuyên bố của Đức Giáo hoàng đã gây ra các cuộc phản đối của Thủ tướng và một số người dân Bỉ và lên án ngài can thiệp vào chính trị nội bộ của Bỉ khi ngài gọi luật phá thai là “giết người”.

Một trong những trở ngại cho án phong chân phước cho Vua Baudouin liên quan đến vai trò của nhà vua trong vụ đổ máu sau khi nước Cộng hòa Dân chủ Congo ở Phi châu vốn là thuộc địa của Bỉ, giành được độc lập. Thêm nữa, có những câu hỏi nảy sinh về việc liệu Vua Baudouin có chấp thuận vụ ám sát Thủ tướng Patrice Lumumba của Congo vào năm 1961 hay không.



Tin Giáo Hội Hoa Kỳ

ĐỨC CHA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC HOA KỲ HOAN NGHÊNH VIỆC TỔNG THỐNG BIDEN GIẢM ÁN TỬ HÌNH CHO CÁC TÙ NHÂN

Trong một tuyên bố mới đây, Đức Tổng Giám mục Timothy Broglio của Tổng Giáo phận Quân Đội và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã hoan nghênh việc Tổng thống Biden ký lệnh giảm án cho 37 trong số 40 tù nhân liên bang từ án tử hình xuống thành án tù chung thân hôm 23 tháng 12 vừa qua.

Đức Cha Broglio viết: “Quyết định này của Tổng thống Biden là một bước đi có ý nghĩa trong việc thăng tiến phẩm giá con người và tôn trọng sự sống con người từ khi trong bụng mẹ cho đến lúc về với lòng đất. Khi chúng ta tiếp tục công bố Tin Mừng trong một thế giới đổ vỡ, hành động thương xót này là một bước đi gần hơn đến việc xây dựng một nền văn hóa sự sống. Chúng tôi khuyến khích tất cả các nhà lập pháp tiếp tục hoạt động hướng đến việc bãi bỏ hoàn toàn hình phạt tử hình, và chuyển hướng các nguồn lực hiện đang nhắm tới việc duy trì án tử hình, đến việc cung ứng sự trợ giúp cho các gia đình nạn nhân.”

Trước đó, trong buổi đọc Kinh Truyền tin vào ngày 8 tháng 12, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi giảm án tử hình, và rồi hôm 19 tháng 12, Đức Thánh Cha và Tổng thống Biden đã nói chuyện qua điện thoại.



Tin Giáo Hội Hoàn Vũ

LẦN ĐẦU TIÊN “ÁNH SÁNG BÊLEM” KHÔNG ĐẾN TỪ BÊLEM NHƯNG TỪ THÀNH PHỐ KẾT NGHĨA Ở ÁO

Năm nay, do cuộc xung đột giữa Israen và Palestin, lần đầu tiên “Ánh Sáng Hòa bình Bêlem” không được lấy trực tiếp từ ngọn lửa cháy không ngừng tại Hang đá Chúa Giáng Sinh trong Đền thờ Giáng Sinh ở Bêlem để sau đó được chuyển đi các nước Châu Âu, nhưng được lấy từ đền thánh ở thành phố Steyr của nước Áo. Thành phố Steyr là thành phố kết nghĩa với Bêlem.

Ánh sáng Hòa bình Bêlem là một biểu tượng của giá trị hoàn vũ về tình huynh đệ và hòa bình.

Sáng kiến “Ánh sáng Bêlem” ra đời ở Áo vào năm 1986 và sau đó lan rộng khắp châu Âu. Từ năm 1986 đến nay, hằng năm, vài ngày trước Lễ Giáng sinh, một thiếu nhi sẽ đốt sáng ngọn đèn từ Bêlem rồi vận chuyển bằng máy bay sang Áo. Từ đó ngọn lửa được chia sẻ khắp Châu Âu (và xa hơn nữa) nhờ các nhóm hướng đạo sinh và các hiệp hội khác. Sáng kiến lần thứ 34, vào năm nay, có chủ đề “Yêu Bằng Hành Động”.

Vào tháng 12 năm 2023, Pillar Jarayseh, một thiếu niên 12 tuổi, đã thắp sáng ngọn đèn từ ánh sáng tại nơi Chúa Giáng Sinh ở Bêlem và đưa về Áo. Ngọn lửa này đã được các hướng đạo sinh cẩn thận bảo quản trong suốt năm qua.

Tin Thánh Địa

ĐỨC HỒNG Y PIZZABALLA CỬ HÀNH THÁNH LỄ GIÁNG SINH TẠI BÊLEM

Vào tối thứ Ba ngày 24 tháng 12 vừa qua, Đức Thượng phụ Công giáo Latinh ở Giêrusalem là Đức Hồng y Pizzaballas đã cử hành Thánh lễ Giáng sinh tại Nhà thờ Thánh nữ Catarina, nơi có hang đá máng cỏ Chúa Giêsu đã sinh ra.

Trong bài giảng, Đức Hồng y Thượng phụ Giêrusalem nói: “Bài ca của các thiên thần về vinh quang, niềm vui và bình an dường như lạc điệu sau một năm mệt mỏi đầy nước mắt, đổ máu, đau khổ, thêm vào những niềm hy vọng tan vỡ và các kế hoạch cho hòa bình và công lý bị đè bẹp. Tuy nhiên, đêm nay, chúng ta được các thiên thần kêu gọi hãy sống trong đức tin và niềm hy vọng.”

Năm nay, không có các tín hữu hành hương và du khách từ nước ngoài, và tham dự Thánh lễ chỉ có các linh mục, tu sĩ nam nữ và các tín hữu địa phương. Cũng không thấy có sự hiện diện của Tổng thống và chính quyền Palestin.

Do tình trạng kinh tế khó khăn vì chiến tranh, trong năm qua đã có gần 150 gia đình rời bỏ thành Bêlem để đi lập nghiệp ở nơi khác.



Tin Đức Thánh Cha

ĐỨC THÁNH CHA CHỦ SỰ NGHI THỨC MỞ CỬA THÁNH ĐỀN THỜ THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH LỄ ĐÊM GIÁNG SINH

Vào lúc 7 giờ tối thứ Ba ngày 24 tháng 12 năm 2024, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự Nghi thức mở Cửa Thánh Đền thờ Thánh Phêrô, và sau đó ngài đã cử hành Thánh lễ Giáng Sinh.

Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Thánh Cha nói rằng “Đây là đêm mà cánh cửa hy vọng mở rộng cho thế giới; đây là đêm mà Thiên Chúa nói với mỗi người: niềm hy vọng cũng dành cho bạn!”. Ngài mời gọi các tín hữu theo gương các mục đồng, với sự ngạc nhiên và hối hả lên đường đi gặp Chúa Giêsu là niềm Hy Vọng của nhân loại.

Theo Đức Thánh Cha: “Niềm hy vọng không dung thứ cho sự lười biếng của những người ổn định cuộc sống của mình trong sự tiện nghi; nó không chấp nhận sự khôn ngoan sai lầm của những người không dám mạo hiểm vì sợ dẫn thân, cũng không thừa nhận sự tính toán của những người chỉ nghĩ đến bản thân mình; nó không phù hợp với cuộc sống bình lặng của những người không lên tiếng chống lại sự ác và những bất công đối với những người nghèo nhất. Ngược lại, niềm hy vọng Kitô giáo, trong khi mời gọi chúng ta kiên nhẫn chờ đợi Vương quốc này mầm và phát triển, đòi hỏi chúng ta phải can đảm thực hiện trước lời hứa này hôm nay, bằng trách nhiệm và lòng cảm thông của chúng ta.”



Tin Đức Thánh Cha

ĐỨC THÁNH CHA CÔNG BỐ SỨ ĐIỆP GIÁNG SINH 2024 VÀ BAN PHÉP LÀNH TOÀN XÁ

Vào trưa ngày Lễ Giáng sinh 25 tháng 12, Đức Thánh Cha Phanxicô đã xuất hiện trên ban công chính giữa Đền Thờ Thánh Phêrô để đọc Sứ điệp Giáng Sinh.

Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc cử hành Năm Thánh, đi qua Cửa Thánh tượng trưng cho Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha nhận xét rằng: “Nhiều khi chúng ta chỉ dừng lại ở ngưỡng Cửa; chúng ta không có can đảm bước xa qua Cửa, vì chúng ta tranh luận với nhau. Bước qua Cửa đòi phải hy sinh đi bước đầu, để lại đằng sau lưng những tranh chấp và chia rẽ, để phó thác mình cho vòng tay mở rộng của Chúa Hải Đông, là vị Vua hòa bình. Trong lễ Giáng sinh này, bắt đầu Năm Thánh, tôi mời gọi mỗi người, mỗi dân tộc và mỗi quốc gia hãy có can đảm bước qua Cửa, trở thành những người Lữ hành hy vọng, làm cho vô khí im tiếng và vượt thắng những chia rẽ!”

Đức Thánh Cha còn kêu gọi hòa bình cho những vùng có xung đột trên thế giới, từ Ucraina tới Trung Đông, Phi châu, Myanmar và Mỹ châu, cũng như tha nợ cho các nước nghèo.

Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha đã ban phép lành Tòa Thánh với ơn toàn xá cho Rôma và toàn thế giới.



Tin Đức Thánh Cha

ĐỨC THÁNH CHA MỞ CỬA THÁNH TẠI NHÀ TÙ REBIBBIA Ở RÔMA

Sáng thứ Năm ngày 26 tháng 12, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành Nghi thức Năm Thánh tại Nhà nguyện Kinh Lạy Cha trong Nhà tù Rebibbia của Rôma. Đức Thánh Cha bước qua Cửa Thánh của Nhà nguyện cùng với Đức Giám mục Phụ tá Ambarus của Giáo phận Rôma, các tù nhân và những người điều hành. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Giáo hội, một Đức Giáo hoàng mở Cửa Thánh không phải trong một vương cung thánh đường mà bên trong một nhà tù. Đức Thánh Cha Phanxicô muốn làm điều này để mang món quà hy vọng - chủ đề của cả Năm Thánh - đến một nơi bị giam cầm và khó khăn, nơi nó rất dễ bị đánh mất.

Trong bài giảng ứng khẩu, Đức Thánh Cha nói: “Tôi đã mở Cửa Thánh đầu tiên vào Đêm Giáng sinh ở Đền thờ Thánh Phêrô, nhưng tôi muốn mở Cửa Thánh thứ hai ở trong nhà tù này. Tôi muốn mỗi người chúng ta đang ở đây cũng có thể mở rộng cánh cửa trái tim mình và hiểu rằng niềm hy vọng không làm thất vọng.”

